

# VPBank giảm lãi suất đến 3% cho khoản vay tín chấp áp dụng lãi suất linh hoạt

21:23 04/12/2023

Tác giả: Đang cập nhật

**VPBank tiên phong triển khai tính năng lãi suất linh hoạt, giải ngân linh hoạt đối với khoản vay tín chấp trên ứng dụng VPBank NEO với ưu đãi giảm lãi suất đến 3%.**

Nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh và hỗ trợ nhu cầu tiêu dùng giai đoạn cuối năm, VPBank chính thức triển khai tính năng lãi suất linh hoạt, giải ngân linh hoạt đối với khách hàng cá nhân vay vốn không tài sản bảo đảm (vay tín chấp) trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Lãi suất linh hoạt là cơ chế điều chỉnh lãi suất cho vay dựa trên lịch sử thanh toán khoản vay của khách hàng, áp dụng cho các khoản vay tín chấp theo các sản phẩm VPBank hỗ trợ trong từng thời kỳ và đang không trong thời gian ân hạn trả nợ gốc và/hoặc lãi.

Cụ thể, đối với các khoản vay không bị nợ quá hạn trong thời gian xét duyệt, lãi suất khoản vay sẽ được giảm 0,5% trên mỗi lần điều chỉnh và tối đa giảm đến 3% so với lãi suất tại thời điểm giải ngân.

Thời gian xét duyệt đối với khoản vay có thời hạn vay dưới 12 tháng là 30 ngày và khoản vay có thời hạn vay trên 12 tháng là 90 ngày tính đến ngày điều chỉnh lãi suất. Việc áp dụng lãi suất linh hoạt sẽ giúp giảm lãi suất vay, thúc đẩy khách hàng thanh toán khoản vay đúng hạn, đảm bảo lịch sử tín dụng của chính khách hàng.

Giải ngân linh hoạt là tính năng cho phép khách hàng được giải ngân khoản vay thành nhiều lần theo tỷ lệ có sẵn nhưng vẫn đảm bảo tổng số tiền giải ngân cho khách hàng bằng số tiền đã được phê duyệt trong vòng 90 ngày, áp dụng đối với các khoản vay từ 50 triệu đồng trở lên và thời hạn vay tối thiểu 12 tháng.



# LÃI SUẤT ƯU TIÊN NHẬN TIỀN LINH HOẠT



*VPBank giảm lãi suất đến 3% cho khoản vay tín chấp áp dụng lãi suất linh hoạt.*

Việc giải ngân linh hoạt không chỉ giúp khách hàng kiểm soát nguồn tiền phù hợp nhu cầu vốn của bản thân, mà còn tiết kiệm được tiền lãi vay vì lãi suất chỉ tính trên số tiền khách hàng nhận nợ thực tế. Ngoài ra, khách hàng không cần nộp lại hồ sơ cho các lần giải ngân tiếp theo của khoản vay này.

“Cuối năm là dịp cao điểm cho các hoạt động kinh doanh và tiêu dùng. Việc áp dụng cơ chế linh hoạt về lãi suất và phương thức giải ngân nhằm giúp khách hàng tiết kiệm lãi vay, đáp ứng tâm lý của khách hàng mong muốn nhận được lợi ích thiết thực khi thanh toán khoản vay đúng hạn.

Là ngân hàng đầu tiên trên thị trường triển khai tính năng đặc biệt này, VPBank mong muốn hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay kinh doanh, thúc đẩy tiêu dùng”, đại diện VPBank chia sẻ.

Với mục tiêu trở thành một ngân hàng đa năng, dẫn đầu về năng lực triển khai, sáng tạo, đồng thời kiến tạo các giá trị mới thông qua các giải pháp tài chính toàn diện, VPBank luôn nỗ lực phát triển, nâng cấp các sản phẩm, dịch vụ để đáp ứng nhu cầu phù hợp với từng đối tượng khách hàng.

Từ đầu năm đến nay, VPBank đã tích cực triển khai hàng loạt chương trình, sản phẩm, dịch vụ thiết

thực cho khách hàng cá nhân như: ưu đãi giảm giá, hoàn tiền khi chi tiêu thẻ tín dụng; tặng bảo hiểm giao dịch trực tuyến; ưu đãi cho vay mua nhà, mua oto lãi suất cạnh tranh; triển khai phương thức thanh toán Apple Pay cho cả hai dòng thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ quốc tế Mastercard và Visa, giải pháp quản trị doanh số ShopQR cho khách hàng là chủ các cửa hàng, hộ kinh doanh...

**Bảo Châu**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/vpbank-giam-lai-suat-den-3-cho-khoan-vay-tin-chap-ap-dung-lai-suat-linh-hoat>